



Số: 5373/CV - TC

Hà nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

(V/v: Dự thảo Thông tư hướng
dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
không có khả năng thu hồi phát
sinh trước ngày 01/7/2013)

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Căn cứ đề nghị của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1942/PTM-PC ngày 31/7/2013 v/v lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007, trên cơ sở nghiên cứu nội dung Dự thảo, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận thấy:

Về cơ bản, việc ban hành cơ chế để giải quyết các khoản nợ thuế, phạt thuế không có khả năng thu hồi là cần thiết để giải quyết những tồn tại trong quá trình quản lý thuế. Trước đây, ngày 12/3/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2010/TT-BTC của hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007. Đến nay, dự thảo mới đã quy định sát hơn với thực tiễn trong việc xóa nợ các khoản nợ, phạt tồn đọng không có khả năng thu hồi, giảm tải việc quản lý của cơ quan quản lý thuế đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi. Về đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp thực hiện giao bán, đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu cân nhắc về cấp độ, điều kiện xóa nợ trong dự thảo mới đảm bảo quản lý thuế đối với các đối tượng này có hiệu quả.

Đối với các nội dung quy định cụ thể, BIDV có ý kiến tham gia như sau:

1. Về điều kiện áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân tại Khoản 3 Dự thảo: *Gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời và giải tỏa theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bệnh tật, già yếu, kinh doanh thua lỗ nên không thanh toán được nợ thuế.*

Trong các điều kiện này chỉ có trường hợp bị di dời và giải tỏa là có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các trường hợp khác thì hộ gia đình, cá nhân cần có xác nhận của cơ quan nào để chứng minh điều kiện này. Vì vậy, Dự thảo cần hướng dẫn cụ thể điều kiện, thủ tục xác nhận để các đối tượng này được xóa nợ trên cơ sở thực hiện thống nhất và đơn vị thẩm định xác định được tiêu thức xem xét.

2. Về thủ tục đề nghị xóa tiền thuế:

Dự thảo mới quy định trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt từ phía Chi Cục thuế lập danh sách, Cục thuế tỉnh – thành phố, Tổng cục thuế thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, dự thảo chưa hướng dẫn cụ thể những hộ gia đình, cá nhân,

doanh nghiệp thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt có phải làm các thủ tục, hồ sơ gửi Chi Cục thuế hay không? Mẫu Hồ sơ như thế nào? cần cơ quan nào xác nhận?... Vì vậy, đề nghị Quý đơn vị cần quy định rõ để các đơn vị, cá nhân liên quan có căn cứ thực hiện.

3. Về quy trình giải quyết hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt:

Dự thảo hiện đang quy định: Đối với hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt của cá nhân, hộ gia đình, “*Chi cục thuế lập danh sách hộ gia đình, cá nhân được xóa nợ thuế; thông qua Hội đồng tư vấn thuế phường, xã thẩm định; báo cáo UBND phường, xã xác nhận; lập công văn gửi Cục thuế đề nghị xóa nợ...*” Tuy nhiên lại chưa quy định thành phần của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã bao gồm những ai, ai sẽ có trách nhiệm thẩm định, xác nhận theo quy định nêu trên để làm căn cứ báo cáo UBND phường, xã xác nhận. Do đó, BIDV đề nghị Quý đơn vị cần quy định rõ thành phần, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã để việc triển khai được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xoá nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007, làm căn cứ để các cán bộ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận: (05 b)

- Như trên;
- Ban TC, PC
- Lưu: VT.

